

KINH NGHIỆM TÌM VÀ LỰA CHỌN HỌC LIỆU, HỌC CỤ

Hiện nay với sự phát triển vượt bậc công nghệ thông tin, chúng ta hoàn toàn có thể tìm kiếm bất kỳ thứ gì mà chúng ta chưa biết hoặc chưa hiểu bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng nước ngoài, đặc biệt là tiếng Anh bằng cách vào trang tìm kiếm trong nước, nước ngoài, các mục tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội...chỉ cần chúng ta chủ động. Tìm kiếm bằng ứng dụng trí tuệ nhận tạo AI thông qua giọng nói và dịch thuật các thứ tiếng khác nhau được cải thiện rất nhiều, hầu như đều rất sát để chúng ta có thể hiểu được nhưng gì chúng ta tìm kiếm và dịch thuật có sẵn trên internet.

Từ những tiện ích nêu ở trên, ứng dụng trong việc tìm kiếm học liệu, học cụ, các hướng dẫn cho trẻ học ngoại ngữ nói chung, tiếng Anh nói riêng trở nên đơn giản rất nhiều. Cha mẹ chỉ cần mong muốn cái gì thì cứ gõ cái đó lên hỏi Google, Youtube...hoặc các kênh tìm kiếm khác sẽ ra hàng loạt kết quả để lựa chọn, tìm đọc, xem, nghe... Ví dụ một vài thông tin cha mẹ sẽ phải tìm hiểu để hỗ trợ cho con học ngoại ngữ sau khi có được những thông tin cần thiết: Mua thẻ nhớ, mua đài, hướng dẫn sử dụng đài hình giọt nước, đài Craven, hướng dẫn chuyên MP4-MP3, bài hát tiếng Anh cho trẻ em, phim hoạt hình cho trẻ em...và rất rất nhiều thứ cha mẹ có thể gõ vào và tìm kiếm.

Như vậy việc tìm kiếm không có gì khó khăn cả, ai cũng có khả năng tìm kiếm bất kỳ thứ gì mình muốn. Việc tiếp theo tìm cái gì, lựa chọn cái gì phù hợp với đối tượng người học (trẻ). Việc tìm học liệu phù hợp với lứa tuổi là một yêu cầu cực kỳ quan trọng trong việc học ngoại ngữ nói chung, tiếng Anh nói riêng vì chỉ cần sai trình độ thì ảnh hưởng đến rất nhiều thứ ở mức độ nghiêm trọng như: Không tiến bộ, học khó quá nhanh nản, không đúng sở thích lứa tuổi, mất quá nhiều thời gian...kết quả cuối cùng là sự thất bại, việc lựa chọn không đúng không chỉ có trẻ nản mà cha mẹ cũng nản và dần cũng từ bỏ vì mất quá nhiều thời gian, công sức mà kết quả không được là bao. Đặc thù việc học ngoại ngữ không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ do vậy có sự ưu tiên rất khác nhau, do nhu cầu và định hướng rất khác nhau của cha mẹ và người học, thời điểm bắt đầu học ngoại ngữ của mỗi trẻ cũng rất khác

nhau, sự khác nhau này đòi hỏi cha mẹ cần có sự lựa chọn học liệu phù hợp với năng lực ngoại ngữ thời điểm bắt đầu đó.

Với nhóm từ 0-4 tuổi sẽ có phương pháp, lộ trình với nhóm tuổi khác, như lúc 0-2 tuổi trẻ nói còn chưa rõ thì việc nó phải khác biệt. Với nhóm từ 5 tuổi thì hầu như trẻ đã nói thông thạo tiếng mẹ đẻ rồi, bắt đầu học chữ rồi thì học liệu lại phù hợp khả năng đó, hoặc trẻ tiếp cận tiếng anh từ rất sớm 0-4 tuổi thì các học liệu khi lên 5-6 tuổi cũng phải có sự thay đổi không thể giống hệt như trẻ 5-6 tuổi mới học tiếng anh, cần có những điều chỉnh cho phù hợp. Mỗi lứa tuổi sẽ có học liệu phù hợp với phương pháp và lộ trình lựa chọn, có những lộ trình dài thì học liệu được sắp xếp một kiểu, hoặc tìm học liệu phù hợp lộ trình dài, có những lộ trình ngắn thì sẽ có học liệu phù hợp, hoặc có lộ trình tăng tốc thì học liệu cũng cần có sự điều chỉnh, ngoài ra học liệu phải phù hợp với tâm lý lứa tuổi đó...như vậy nó sẽ có rất nhiều thứ liên quan đến việc tìm học liệu cho trẻ chung quy lại liên quan tuổi, sở thích, thời điểm tiếp cận tiếng anh, định hướng theo lộ trình, năng lực tiếng anh của mỗi trẻ...Do vậy để có được sự lựa chọn học liệu phù hợp thì việc đánh giá đầu vào là cần thiết (đầu vào ở đây không chỉ là năng lực ngoại ngữ của trẻ mà còn phụ thuộc vào mục đích học, định hướng theo lộ trình nào...). Riêng về tài liệu trước khi cha mẹ có thể tìm, mua về cho con học sẽ có rất nhiều thứ thắc mắc, những câu hỏi sẽ luôn nảy sinh trong đầu cha mẹ liệu có đúng ko, liệu có phù hợp không, liệu có hiệu quả không vì nó đều cần có thời gian để chứng minh tính hiệu quả chứ không thể học một vài tuần mà có kết quả kiểm chứng ngay được...hầu như sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu những vấn đề đó, tự tìm tự đọc cũng sẽ vẫn còn nhiều lẩn tẩn, do vậy cách đơn giản nhất, nhanh nhất, chính xác nhất là tìm được những người có kinh nghiệm đi trước họ tư vấn, chia sẻ lại tránh mất thời gian, công sức rồi lại bị sai, sửa lại rất thiệt thòi. Như người ta vẫn hay thường nói thời gian là thứ vô giá với tất cả mọi người, nó cũng chính là tài sản vô giá của mỗi người, do vậy cách cha mẹ tiếp cận, tìm hiểu cho con học cũng hết sức quan trọng, đúng cách sẽ đỡ mất thời gian và tiền bạc.

Hiện nay chỉ cần cha mẹ lên mạng là có thể tìm được rất nhiều các phần mềm học tiếng anh trong nước và của nước ngoài, các khoá học online tiếng anh cũng rất nhiều của cả Việt Nam sản xuất lẫn nước ngoài sản xuất. Mức chi phí thì thường thấp hơn nhiều so với học gia sư, học ở trung tâm ngoại ngữ nên phù hợp với nhiều gia đình. Với đặc thù là dòng sản phẩm công nghệ giáo dục 4.0 do vậy rất tiện lợi và được rất nhiều cha mẹ mua cho con học, không thể phủ nhận được giá trị của những sản phẩm như vậy đối với việc học ngoại ngữ, nhưng để đạt được khả năng thành thạo ngoại ngữ thì việc lựa chọn sản phẩm chất lượng, cách sử dụng sản phẩm, sự đồng hành của cha mẹ là vấn đề quyết định đến việc học có thành công hay không, đặc biệt là sự đồng hành của cha mẹ, chắc chắn sản phẩm có hay cơ nào mà cứ mua để con trẻ tự học là điều chắc chắn thất bại vì chúng còn nhỏ, còn ham chơi, chưa có khả năng tập chung, làm chủ tâm xúc, chưa có tính tự giác. Ngoài ra, nếu chỉ sử dụng các ứng dụng như vậy mà không biết kết hợp với các phương pháp học bổ sung khác thì rất khó có thể học toàn diện. Đa phần cha mẹ đã từ bỏ sau một thời gian sử dụng các sản phẩm như vậy, không phải sản phẩm không tốt mà do chúng ta chưa biết cách khai thác, chưa biết cách kết hợp, chưa dành thời gian đồng hành cùng con. Việc học ngoại ngữ nó là một sự kết hợp của nhiều thứ mới có thể đạt được trình độ thành thạo ngoại ngữ như người bản xứ, hoặc ít nhất có thể sử dụng để giao tiếp thành thạo, nên chỉ chăm chỉ không chưa đủ mà cần phải đúng cách, nếu không chúng ta phải trả giá bằng thời gian, công sức và tiền bạc. Do vậy sự hiểu biết của cha mẹ để giúp con học ngoại ngữ là điều cần thiết, hoặc cha mẹ bạn có thể nhờ sự giúp đỡ từ các câu lạc bộ, các cố vấn, các bậc cha mẹ có kinh nghiệm...

Về học cụ thì tùy theo điều kiện cha mẹ có thể tận dụng những gì sẵn có trong gia đình. Đối với việc học thì đầu tư vào thiết bị học tập sẽ giúp hiệu quả tốt về nhiều mặt, nhưng không phải gia đình nào cũng có thể đáp ứng được, do vậy với gia đình điều kiện khó khăn cũng không nhất thiết phải sử dụng những thiết bị đắt tiền hoặc thiết bị mới chỉ cần có thể tạo cho con được một môi trường ngoại ngữ nhân tạo để con học. Đương nhiên cha mẹ không có điều kiện thì việc học sẽ khó khăn hơn, con cái phải chịu khó hơn, và nỗ lực hơn. Với các loại sách tiếng anh nếu mua đúng sách chuẩn thì giá rất cao chỉ phù hợp với gia

đình có điều kiện, do vậy có thể sử dụng các loại sách photo, file sách rồi in ra, hoặc làm sách trực tiếp trên online sẽ giảm được chi phí sẽ phù hợp với gia đình khó khăn.

Dù là học liệu hay học cụ thì cũng có rất nhiều phương án để cha mẹ lựa chọn phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh từ những thứ miễn phí cho đến những thứ có phí. Việc quan trọng vẫn là cần sự tìm hiểu, nghiên cứu của cha mẹ để tìm giải pháp phù hợp với điều kiện nhất mà đảm bảo việc học tập của con là được.

Cha mẹ là những thầy giáo cô giáo sớm nhất và tốt nhất từ khi trẻ ra đời, trên con đường học tập và rèn luyện, không nhất thiết cha mẹ phải là người giỏi chuyên môn mới có thể giúp con học tập và rèn luyện, chỉ cần cha mẹ đồng hành làm công việc hậu cần là có thể giúp con làm được những điều phi thường. Con cái có thành công hay không tất cả do suy nghĩ của cha mẹ, sự lựa chọn của cha mẹ từ khi con còn nhỏ. Một phần trên con đường phát triển của con họ thì ngoại ngữ đóng vai trò hết sức quan trọng cho tương lai sự nghiệp của trẻ khi mà thế giới trở nên phẳng hơn, hoà nhập hơn, giao lưu văn hoá – kinh tế - chính trị diễn ra mạnh mẽ hơn.

Hi vọng với một vài lời chia sẻ ở trên sẽ giúp nhưng cha mẹ đồng hành cũng con có cái nhìn khách quan và tổng thể để biết con đường lựa chọn, tìm hiểu thế nào cho hiệu quả, có thể giúp trẻ có được quá trình học tập hiệu quả là đúng đắn, tránh những sai lầm không nên có.